

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN**  
**về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với Cuộc vận động Nhân dân**  
**hiến đất để đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng; trọng tâm**  
**là mở rộng đường giao thông ở khu vực nông thôn, đô thị trên địa bàn**  
**huyện theo hướng đồng bộ, hiện đại; xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn hạ tầng**  
**phường, huyện trở thành thị xã trước năm 2030**

**I. TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN**

Huyện Thọ Xuân nằm ở phía Tây của tỉnh Thanh Hóa, có diện tích tự nhiên 29.299 ha, dân số 197.574 người, gồm 27 xã và 3 thị trấn; 274 thôn, khu phố. Huyện có vị trí địa lý thuận lợi với nhiều tuyến đường huyết mạch chạy qua như: Các quốc lộ 47, 47B, 47C, đường Hồ Chí Minh, đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn, đường từ thành phố Thanh Hóa đến Cảng hàng không Thọ Xuân; 9 tuyến đường tỉnh với chiều dài khoảng 72km; 08 tuyến đường huyện chiều dài 41 km; 212 km đường trục xã; 226 km đường trục thôn và 494 km đường ngõ.

Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm, hỗ trợ đầu tư của Trung ương, của tỉnh; huyện, các xã, thị trấn đã tập trung huy động các nguồn lực, lồng ghép các chương trình để đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông, tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của Nhân dân. Công tác vận động Nhân dân hiến đất, giải toả công trình, tài sản trên đất để mở rộng đường giao thông, được cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” và đạt được kết quả tích cực; phong trào hiến đất để mở rộng đường giao thông đã thực hiện ở một số xã trên địa bàn huyện như: Xã Xuân Lai, Xuân Minh, Xuân Phong, Nam Giang, Bắc Lương, Xuân Tín, Xuân Hòa, Tây Hồ,...góp phần chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn ngày càng khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Tuy nhiên, hiện nay các tuyến đường, nhất là đường xã, đường thôn, đường ngõ, xóm phần lớn chiều rộng nền đường, mặt đường chưa đảm bảo quy định; nhiều tuyến đường được xây dựng đã lâu, không có hệ thống thoát nước, nền đường đã sụt lún, mặt đường đã xuống cấp, đi lại khó khăn, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Bên cạnh đó, hệ thống điện hạ thế, thoát nước, công trình công cộng tại một số khu vực dân cư còn bất cập, chưa được đầu tư đồng bộ, đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp. Việc hỗ trợ hộ dân thực hiện các thủ tục đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân sau khi hiến đất chưa được thực hiện kịp thời.

Những tồn tại, hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là: Do lịch sử để lại, việc quy hoạch sử dụng đất những năm trước đây, dự báo chưa tốt; việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa quan tâm đến mốc giới, chỉ giới dành cho giao thông, nhất là đất giao thông trong các địa bàn các khu dân cư. Chương trình xây dựng NTM đã triển khai 13 năm, các xã xây dựng, hoàn thiện tiêu chí giao thông theo tiêu chí cũ nên chiều rộng mặt đường nhỏ hẹp, điều này đã và đang, sẽ gây áp lực lớn đến hệ thống hạ tầng giao thông khu vực nông thôn, đô thị. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo huy động nguồn lực, vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông một số địa phương chưa thực sự được quan tâm, chưa triển khai định hướng lâu dài, thiếu kiên trì, chưa huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chưa trở thành phong trào tự nguyện, sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân. Nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của một bộ phận người dân chưa cao, chưa thấy được lợi ích của việc hiến đất mở rộng đường và đầu tư các công trình công cộng phục vụ dân sinh lâu dài. Hiện nay, đời sống của Nhân dân không ngừng được nâng lên, nhu cầu giao thương ngày càng mở rộng, số lượng phương tiện giao thông tăng nhanh nhất là xe cơ giới. Dự báo trong những năm tới điều kiện kinh tế, xã hội ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên, phương tiện giao thông tăng nhanh, hệ thống đường giao thông nông thôn, đô thị sẽ không đáp ứng được nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân.

Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 12/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về cuộc vận động Nhân dân hiến đất để đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là đường giao thông ở khu vực nông thôn, đô thị trên địa bàn tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại nhằm huy động cao nhất các nguồn lực trong Nhân dân, cùng với nguồn lực của Nhà nước hỗ trợ, đầu tư hoàn thiện hệ thống đường giao thông, các công trình công cộng để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục xây dựng hạ tầng của các xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn phường, hạ tầng của huyện đạt tiêu chí đô thị loại IV đến năm 2030, góp phần quan trọng đưa Thọ Xuân trở thành thị xã trước năm 2030.

## **II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU**

### **1. Quan điểm**

Vận động nhân dân hiến đất để mở rộng, xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là định hướng quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm tạo tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyện Thọ Xuân trở thành thị xã trước năm 2030. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông là mang lại lợi ích thiết thực, lâu dài cho người dân, cần phải có sự tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân. Phương pháp, cách làm phải đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích xã hội và lợi ích của người dân; kết hợp nguồn lực hỗ trợ, đầu tư từ ngân sách Nhà nước với nguồn lực đóng góp của nhân dân; giữa Nhà nước xây dựng mặt đường, công trình hạ tầng giao thông với người dân xây dựng công, tường rào; Nhà nước hỗ trợ kinh phí đo đạc, chỉnh lý hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi người dân hiến đất để mở rộng đường giao thông.

## **2. Mục tiêu**

### **2.1. Mục tiêu chung**

Nhà nước hỗ trợ, đầu tư xây dựng các công trình giao thông đảm bảo quy mô đồng bộ theo định hướng quy hoạch hệ thống giao thông của huyện, của từng địa phương, phù hợp với quá trình đô thị hóa, nông thôn Khang trang, sạch đẹp và phát triển bền vững.

Nhân dân trên tinh thần tự nguyện hiến đất khi nhà nước đầu tư, hỗ trợ đầu tư mở rộng đường theo quy hoạch và làm mới các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện, xã, thị trấn để tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về hạ tầng giao thông, phấn đấu đến năm 2030 hệ thống giao thông nông thôn, đô thị trên địa bàn huyện cơ bản được mở rộng, nâng cấp, đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân, các xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn hạ tầng phường, huyện trở thành thị xã trước năm 2030.

### **2.2. Mục tiêu cụ thể**

#### **2.2.1. Chỉ tiêu các tuyến đường cần mở rộng**

- Đường huyện: Phấn đấu giai đoạn 2024-2025 vận động Nhân dân hiến đất mở rộng nền đường từ 7,5m-10,5m trở lên, chiều dài trên 7,2km/tổng số 41,4km cần mở rộng, đạt 17% trở lên chiều dài cần phải mở rộng.

- Đường xã: Phấn đấu giai đoạn 2024-2025 vận động Nhân dân hiến đất mở rộng nền đường rộng từ 7,5m-8,5m trở lên, chiều dài trên 30km/tổng số 126km cần mở rộng, đạt 23% trở lên chiều dài cần phải mở rộng từng xã, thị trấn (mỗi xã, thị trấn phấn đấu 1km).

- Đường trục thôn, khu phố: Phấn đấu giai đoạn 2024-2025 vận động Nhân dân hiến đất mở rộng nền đường rộng từ 6,5m trở lên, chiều dài trên 30km/tổng số 160km cần mở rộng, đạt 18% trở lên chiều dài cần phải mở rộng từng xã, thị trấn (mỗi xã, thị trấn phấn đấu 1km).

- Đường ngõ, xóm: Phấn đấu giai đoạn 2024-2025 vận động Nhân dân hiến đất mở rộng nền đường rộng từ 4,5m trở lên, chiều dài trên 30km/tổng số 330,6km cần mở rộng, đạt 9% trở lên chiều dài cần phải mở rộng từng xã, thị trấn (mỗi xã, thị trấn phấn đấu 1km)

#### **2.2.2. Chỉ tiêu hằng năm và giai đoạn 2026-2030 cả huyện**

- Năm 2024: Tổng chiều dài các tuyến đường huyện, đường xã, đường thôn, đường ngõ xóm đã được mở rộng 30km.

- Năm 2025: Tổng chiều dài các tuyến đường huyện, đường xã, đường thôn, đường ngõ xóm được mở rộng 67,2km trở lên.

- Giai đoạn 2026-2030: Phấn đấu mỗi năm, tổng chiều dài các tuyến đường huyện, đường xã, đường thôn, đường ngõ xóm được mở rộng 60-70 km, đến năm 2030 cơ bản đạt các tiêu chí về giao thông theo định hướng quy hoạch đô thị huyện và quy hoạch chung xây dựng các xã, thị trấn đã được phê duyệt, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa trên địa bàn huyện.

### **III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP**

#### **1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, huy động cả hệ thống chính trị tham gia vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông**

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp xác định vận động Nhân dân hiến đất là một trong những nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên đến năm 2030. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng, hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 12/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết này; tổ chức quán triệt sâu sắc tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cấp ủy và cán bộ, đảng viên và Nhân dân, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cần phải thực hiện chủ động, linh hoạt, sáng tạo, thường xuyên, lâu dài, kiên trì, với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện Cuộc vận động; trong đó phải xác định rõ quyết tâm chính trị và vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng là yếu tố then chốt hàng đầu, có ý nghĩa quyết định sự thành công của Cuộc vận động. Tập trung chỉ đạo, rà soát hiện trạng các tuyến đường trên địa bàn để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành đảng bộ huyện. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện và của đảng ủy, HĐND xã, thị trấn.

Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm Trưởng ban; các đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện làm Phó ban, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện và trưởng các phòng, ban, cơ quan liên quan cấp huyện là thành viên.

Thành lập Ban chỉ đạo cấp xã, thị trấn do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã làm Phó ban; các đồng chí Đảng ủy viên, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội và một số cán bộ, công chức là thành viên.

Thành lập Ban vận động cấp xã, thị trấn do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy làm Trưởng ban; các đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Phó Chủ tịch UBND làm Phó ban; trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, Chủ tịch Hội người cao tuổi, một số cán bộ, công chức là thành viên.

Thành lập Ban vận động ở thôn, khu phố do đồng chí Bí thư Chi bộ làm Trưởng ban; các đồng chí trưởng Ban công tác mặt trận, trưởng thôn, khu phố (đối với những nơi Bí thư chi bộ không đồng thời là Trưởng thôn) làm Phó ban; các đồng chí trong ban chi ủy, trưởng các tổ chức chính trị xã hội, Chi hội trưởng Hội người cao tuổi là thành viên; mời người có uy tín, trong thôn, khu phố, dòng họ tham gia Ban vận động.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các ban, phòng, ngành cấp huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện cuộc vận động; định kỳ giao ban, sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tích cực tham gia, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo; chấn chỉnh những nơi cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, cán bộ thiếu chủ động, không quyết tâm, quyết liệt, ngại khó, thực hiện nhiệm vụ không hết trách nhiệm trong thực hiện chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Từ nay đến năm 2030, các chi bộ thôn, khu phố xác định và đưa nội dung vận động Nhân dân hiến đất, mở rộng đường vào nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng đề thảo luận, bàn bạc và định hướng để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

## **2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền vận động để Nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông**

Công tác thông tin, tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông phải đa dạng hình thức và nội dung; tuyên truyền kịp thời, thường xuyên liên tục. Xây dựng các tin bài, phóng sự về phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng thời lượng các bản tin của Đài truyền thanh huyện, hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn. Nội dung tuyên truyền tập trung vào: Chủ trương của cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông; về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả, lợi ích thiết thực, lâu dài của Cuộc vận động đến từng địa bàn dân cư, từng đối tượng, cán bộ, đảng viên, Nhân dân để huy động cao nhất sự tham gia của cộng đồng.

Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, khơi dậy tinh thần vì cộng đồng, tự nguyện, tự giác của mỗi người dân; chú trọng tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ dân; đề cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Cuộc vận động và trong tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, hàng xóm, láng giềng hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động.

## **3. Về hỗ trợ đầu tư từ ngân sách Nhà nước, kết hợp với xã hội hóa nguồn đóng góp của Nhân dân.**

UBND huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch đầu tư công dài hạn, trung hạn và hàng năm phải ưu tiên nguồn lực đầu tư cho hạ tầng giao thông; đầu tư phải có tầm nhìn, phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2030. UBND huyện trình HĐND huyện phê duyệt kinh phí hỗ trợ, đầu tư mở rộng, nâng cấp, xây dựng hệ thống giao thông phù hợp với từng loại đường theo phân cấp và hỗ trợ một số xã khó khăn.

UBND xã lập dự toán trình HĐND xã phê duyệt các tuyến đường xã, thôn, ngõ xóm, gắn hoàn thiện tiêu chí giao thông xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh, hạ tầng phường với vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường; ưu tiên những tuyến đường, khu dân cư vận động được người dân hiến đất đầu tư trước; kết hợp giữa nguồn lực từ ngân sách Nhà nước với nguồn lực đóng góp của Nhân dân; kết hợp từ nguồn đóng góp của Nhân dân tại chỗ với kêu gọi con em làm ăn xa về quê hương cùng chung tay đóng góp để xây dựng quê hương.

## **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1. Ban Thường vụ Huyện ủy:** Tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết đến Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, khu phố và cán bộ đảng viên; ban hành kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết; chương trình hành động về tăng cường

sự lãnh đạo, chỉ đạo vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông trên địa bàn; chỉ đạo Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới huyện tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết gắn với việc thực hiện xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh trên địa bàn huyện đạt kết quả cao.

**2. Ủy ban nhân dân huyện:** Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết (hoàn thành trước ngày 31/10/2024), trong đó chi tiết từng tuyến đường của từng đơn vị; cân đối nguồn ngân sách huyện, trình Hội đồng nhân dân huyện thông qua kinh phí hỗ trợ, đầu tư cho hệ thống giao thông của huyện; chỉ đạo các phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tham mưu cho Ban chỉ đạo huyện về công tác quản lý đất đai; hướng dẫn triển khai thực hiện và thanh quyết toán các bước theo đúng quy định của pháp luật.

**3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy:** Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết đến các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; chỉ đạo, định hướng hệ thống tuyên giáo các cấp, hệ thống truyền thanh cơ sở, các cơ quan báo chí, truyền thông thường xuyên thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung và tình hình, kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động tại các địa phương; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Cuộc vận động, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân.

#### **4. Ban Dân vận Huyện ủy**

- Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm Trưởng ban, các đồng chí Phó bí thư, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc làm Phó trưởng ban, thành viên là trưởng các ban, phòng, ngành, đơn vị liên quan.

- Chỉ đạo hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương vận động, thuyết phục các hộ gia đình, cá nhân ở hai bên tuyến đường tự nguyện hiến đất để mở rộng đường, xây dựng lại và chỉnh trang các công trình công cộng phục vụ dân sinh, mở rộng mặt đường vì lợi ích chung của cộng đồng dân cư.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết này; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy kết quả thực hiện.

**5. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện:** Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết đến toàn thể cán bộ đoàn viên, hội viên và Nhân dân; hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết, tích cực tham gia hiến đất, hiến công trình để mở rộng đường giao thông (hoàn thành trong tháng 9/2024 và thường xuyên).

**6. Đảng ủy các xã, thị trấn:** Xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đến các tổ chức đảng và đảng viên. Thống kê hiện trạng các tuyến đường giao thông trên địa bàn; xây dựng kế hoạch vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường. Chỉ đạo UBND cân đối từ nguồn ngân sách xã, trình HĐND để hỗ trợ, đầu tư cho hạ tầng giao thông; chỉ đạo công tác xã hội hoá để có nguồn lực xây dựng mở rộng đường giao thông trên địa bàn; chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội vận động Nhân dân hiến đất đạt hiệu quả cao (hoàn thành trong tháng 9/2024 và thường xuyên).

**7. Các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy** theo chức năng, nhiệm vụ được giao, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy.

Nghị quyết được quán triệt, triển khai đến các chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên trong huyện.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy,
- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ huyện,
- Các phòng, ban, ngành MTTQ, đoàn thể huyện,
- Các Đảng ủy, chi ủy, chi bộ trực thuộc,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/M BAN CHẤP HÀNH**  
**BÍ THƯ**

**Lê Đình Hải**